

# ก้าวไปด้วยกันกับ สวท.(51)

Let's Walk forward together with APRO (51)

## กำหนดการสำคัญ

### ภาคปกติ

ธันวาคม 2555

24

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555 ถ้าเกินกำหนดนักศึกษาอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2555

### ภาค กศ.บป.

ธันวาคม 2555

9

วันสุดท้ายของการส่งคำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียนของภาคการศึกษาที่ 1/2555 โดยรายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ W

ธันวาคม 2555

22-23

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2555



KRU  
Kanchanaburi  
Rajabhat  
University



## ภาคปกติ

ประเภทรับตรง รับสมัคร 1 ต.ค.55 - 20 ม.ค.56

## ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.

(เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)

รับสมัคร 15 พ.ย.55 - 11 ส.ค.56

**เปิดรับสมัคร**  
นักศึกษาใหม่  
ประจำปีการศึกษา  
2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

**สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน**

Academic Promotion and Registrar Office

โทร 0-3463-3230 โทรสาร 0-3463-3224

<http://www.kru.ac.th>

<http://academic.kru.ac.th/academic>

# ชื่อประเทศที่เป็นทางการในประชาคมอาเซียน

สมชาย เจริญกิจ<sup>1</sup>

ในยุคนี้ใคร ๆ ก็พูดถึงประชาคมอาเซียน ไปประชุมสัมมนาที่ไหนก็จะมีเรื่องของอาเซียนสอดแทรกเข้ามาเสมอทั้ง ๆ ที่หัวข้อประชุมนั้นไม่เกี่ยวกับอาเซียนสักเท่าใด แต่ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งใกล้เข้ามาทุกขณะ เพื่อให้ทันกับยุคสมัย จึงขอพูดถึงเรื่องชื่อประเทศในประชาคมอาเซียนที่เป็นทางการ

ประเทศในประชาคมอาเซียนซึ่งรู้กันทั่วไปว่ามี 10 ประเทศ ซึ่งเรารู้จักชื่อประเทศทั้ง 10 ประเทศโดยการเรียกกันสั้น ๆ พอเข้าใจ เช่น ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม เป็นต้น แต่ที่จริงแล้วประเทศในประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศนั้น มีชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ และในชื่อประเทศนั้นก็ได้อธิบายลักษณะทางการเมืองการปกครองของประเทศ คือ รูปแบบแห่งรัฐ ประมุขของประเทศ หรืออุดมการณ์อันหมายถึงระบอบการปกครองประเทศไว้ด้วย จึงขอแนะนำชื่อประเทศที่เป็นทางการในประชาคมอาเซียนมาเสนอเพื่อเป็นความรู้

1. **ราชอาณาจักรไทย** บ่งบอกให้รู้ว่าประมุขของประเทศเป็นพระมหากษัตริย์ มาจากการสืบสันตติวงศ์ โดยดูจากคำว่า **ราชอาณาจักร**
2. **สาธารณรัฐอินโดนีเซีย** บ่งบอกให้รู้ว่าประมุขของประเทศมาจากการเลือกตั้งจากบุคคลทั่วไปโดยดูจากคำว่า **สาธารณรัฐ**
3. **สาธารณรัฐฟิลิปปินส์** บ่งบอกให้รู้ว่าประมุขของประเทศมาจากการเลือกตั้งจากบุคคลทั่วไปโดยดูจากคำว่า **สาธารณรัฐ**
4. **สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม** บ่งบอกให้รู้ว่าประมุขของประเทศมาจากการเลือกตั้งจากบุคคลทั่วไปโดยดูจากคำว่า **สาธารณรัฐ** และยังบ่งบอกถึงอุดมการณ์ของประเทศด้วย คือ เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยดูจากคำว่า **สังคมนิยม**
5. **สหพันธรัฐมาเลเซีย** บ่งบอกถึงรูปแบบแห่งรัฐหรือประเทศ คือรูปแบบแห่งรัฐหรือประเทศเป็นรัฐรวม แบ่งการปกครองออกเป็นมลรัฐหรือรัฐย่อย โดยดูจากคำว่า **สหพันธรัฐ**
7. **ราชอาณาจักรกัมพูชา** บ่งบอกให้รู้ว่าประมุขของประเทศเป็นพระมหากษัตริย์ มาจากการสืบสันตติวงศ์ โดยดูจากคำว่า **ราชอาณาจักร**

---

<sup>1</sup> รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

8. **สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว** บ่งบอกให้รู้ว่าประมุขของประเทศมาจากการเลือกตั้งจากบุคคลทั่วไปโดยดูจากคำว่า **สาธารณรัฐ** และยังบ่งบอกถึงอุดมการณ์ของประเทศ ว่าเป็นประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย แต่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนลาว ซึ่งอาจมีความหมายไม่เหมือนกับระบอบเสรีประชาธิปไตยโดยทั่วไป โดยดูจากคำว่า **ประชาธิปไตยประชาชนลาว** จึงเป็นที่มาของอักษรย่อว่า **สปป.ลาว**

9. **สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า** บ่งบอกให้รู้ว่าประมุขของประเทศมาจากการเลือกตั้งจากบุคคลทั่วไปโดยดูจากคำว่า **สาธารณรัฐ** และบ่งบอกถึงรูปแบบแห่งรัฐหรือประเทศ คือรูปแบบแห่งรัฐหรือประเทศเป็นรัฐรวม แบ่งการปกครองออกเป็นมลรัฐหรือรัฐย่อย โดยดูจากคำว่า **สหภาพ**

10. **เนการาบรูไนดารุสซาลาม** บ่งบอกถึงรัฐอิสลามบริสุทธิ์ โดยดูจากคำว่า **ดารุสซาลาม** ซึ่งแปลว่า ประเทศที่ผู้ปกครองและพลเมืองเป็นมุสลิม หรือดารุสซาลาม อาจแปลว่าสันติก็ได้ ปัจจุบันบรูไนปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มีสมเด็จพระรามาธิบดีทรงเป็นทั้งประมุขของประเทศและผู้นำฝ่ายบริหารด้วย

แท้จริงแล้วคำว่า “ประเทศ” ที่เราเรียกกันนั้น ในทางกฎหมาย โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ จะเรียกว่า “รัฐ” ซึ่งรัฐนั้นจะต้องมีลักษณะสำคัญ คือ **เป็นดินแดนที่มีอาณาเขตที่แน่นอน มีประชากรอาศัยอยู่ มีอำนาจอธิปไตยที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้อาณัติของรัฐใด ในทาง การบริหาร การทหาร การทูต เงินตรา และการศาล** รวมทั้งได้รับการยอมรับจากรัฐอื่นด้วย

รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงเป็นเสมือนพิมพ์เขียวของประเทศ เป็นกฎหมายสูงสุดที่กำหนดรูปแบบแห่งรัฐหรือประเทศ ประมุข และอุดมการณ์อันหมายถึงระบอบการปกครองของประเทศไว้ รวมทั้งประเทศในประชาคมอาเซียนก็ต้องมีรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิ่งที่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ก็มาปรากฏในชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ ดังที่กล่าวมา

ทราบว่ารัฐสภาและรัฐบาลไทยกำลัง ดินหน้าพิจารณาลงมติวาระ 3 ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 291 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่า อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของประชาชน ดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการยกร่างใหม่ทั้งฉบับก็ควรจะให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนเพราะอาจแก้ไขไปกระทบถึงรูปแบบแห่งรัฐ ประมุขแห่งรัฐ หรืออุดมการณ์แห่งรัฐได้

อย่างไรก็ดี จากนี้ไป เมื่อเห็นชื่อประเทศในประชาคมอาเซียน ก็จะได้รู้ว่าชื่อ อย่างเป็นทางการ นั้นคืออะไร และบ่งบอกอะไรไว้ในชื่อนั้นบ้าง **รูปแบบแห่งรัฐ ประมุขของประเทศ หรืออุดมการณ์ แห่งรัฐ อันหมายถึงระบอบการปกครองของประเทศนั้น**

.....